

# SIÊU ROBOT 4 TẤN NHẢ ĐẠN KHI CHỦ NHÂN CƯỜI

Công ty điện tử Suidobashi Heavy Industry ở Tokyo, Nhật Bản đã cho ra mắt một siêu robot nặng 4 tấn, có thể điều khiển bằng iPhone.

>>> Video: Siêu robot 4 tấn nhả đạn khi chủ nhân cười. Trả lời phỏng vấn tạp chí công nghệ Wired, kỹ sư Kogoro Kurata, cha đẻ siêu robot cho biết anh dự định sẽ sản xuất sản phẩm này với số lượng lớn và bán với giá dự kiến từ 1,3 - 1,5 triệu USD cho những người yêu công nghệ để sử dụng vào mục đích giải trí hoặc sưu tập. Suidobashi cho ra mắt siêu robot Kuratas tại Wonder Festival. Siêu robot Kuratas được trang bị hệ thống vũ khí tối tân - súng đa nòng có khả năng bắn 6.000 viên đạn BB (đạn bi) trong 1 phút. Kuratas sẽ nổ súng khi người điều khiển cười. Vì thế, các nhà sản xuất khuyến cáo rằng người điều khiển nên hạn chế cười để tránh sai sót khi vận hành Kuratas. Muốn điều khiển Kuratas, người dùng có thể ngồi vào khoang lái bên trong robot hoặc sử dụng "hệ thống Chủ nhân - Nô lệ" với bất kì điện thoại smartphone nào có kết nối 3G. Bạn có thể đứng bên ngoài điều khiển Kuratas qua điện thoại kết nối 3G. Siêu robot có khoảng 30 khớp nối thủy lực cho phép người điều khiển sử dụng cơ chế điều khiển dựa trên chuyển động. ... hoặc bên trong khoang lái (Anna đang vào trong khoang). Ngoài ra, hệ thống ngắt tự động cho phép bạn khoá chặt mục tiêu. "Kuratas sẽ không cho bất cứ mục tiêu nào thoát", Anna - người điều khiển robot Kuratas trong dịp triển lãm công nghệ Wonder Festival tại Chiba (Nhật Bản) ngày 29/7 nói. Kuratas cùng 2 kỹ sư của Suidobashi và người điều khiển Anna (giữa). Kuratas cao gần 4m và nặng 4 tấn, không tính người điều khiển. Siêu robot 4 bánh đảm bảo việc vận chuyển được dễ dàng. Người điều khiển có thể lái robot này đi với vận tốc dưới 10,5km/giờ. Vận tốc tối đa của siêu robot là 10km/h. Để làm vừa lòng những khách hàng cá tính, siêu robot này còn được sản xuất với 16 màu khác nhau, có cả màu đen và hồng. Nếu bạn bỏ thêm 95 USD, bạn sẽ sở hữu phiên bản siêu robot có khả năng nhắc bạn từ buồng lái

r a n g o à i .

Theo Bee, Daily Mail